

เอสเอสไอมอบแปลงเรียนรู้ไฮโดรโปนิคส์โรงเรียนบ้านมรสว



บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปรานอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัท ส่งมอบชุดแปลงปลูกเกษตรอินทรีย์ระบบไฮโดรโปนิคส์ (Hydroponics System) ให้แก่นายธงชัย แสงโพลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมรสว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมนำผักในแปลงไปประกอบอาหารให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านมรสวได้รับประทาน โครงการนี้ออกจากจะทำให้นักเรียนได้บริโภคผักปลอดสารพิษผ่านโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนผลผลิตส่วนหนึ่ง ยังได้นำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับโรงเรียน 6,000 บาทต่อการปลูกผักหนึ่งรอบอีกด้วย

เอสเอสไอเดินทางสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชนบางสะพาน สนับสนุนข้าวหอมบรรจุถุงโรงเรียนเป็นของที่ระลึกงานประชุมผู้ถือหุ้น



ด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี บริษัท สหวิริยาสติลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนบางสะพาน รวมทั้งการเพิ่มรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมเป็นที่เลี้ยงและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวหอมบางสะพานบรรจุถุง ซึ่งผลิตจากนาข้าวของโรงเรียนบ้านดอนยาง อำเภอบางสะพาน ข้าวหอมบางสะพานบรรจุถุงนี้เอสเอสไอได้มอบเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 25 ของบริษัท

ทรู ต่อยอดโครงการทรูปลูกปัญญา ย้ำภาพองค์กรรับผิดชอบต่อสังคม ปลูกความดี ด้วยแนวคิด
“Creating a Better Life for the Disabled” ร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้น
 พร้อมริเริ่มโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการนำร่องกลุ่มบุคคลออทิสติกทั่วประเทศ



กลุ่มทรูในฐานะองค์กรของคนไทยมีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการทรูปลูกปัญญาที่เน้นการปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ประกาศเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารของกลุ่มทรู ร่วมปลูกความดีด้วยแนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” โดยให้การสนับสนุนผู้พิการทั้งด้านการสร้างอาชีพและรายได้โดยริเริ่มจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center) ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ การพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติรวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะเอื้อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ ร่วมสร้างประโยชน์และเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศผ่านโครงการทรูปลูกปัญญาที่มุ่งปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้ปลูกความรู้ด้วยโครงการ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ห่างไกลให้ดีขึ้น และครั้งนี้กลุ่มทรูได้ปลูกความดี รับผิดชอบต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะผู้พิการที่ปัจจุบันมีจำนวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น กลุ่มทรูเชื่อว่าหากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน คนพิการจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนผู้พิการใน 3 แนวทางทั้งด้านการสร้างอาชีพและรายได้ ด้านนวัตกรรมและด้านบริการ

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที

csrclub@lca.or.th